

ทปอ.มรภ.เล็งถกหลักสูตรครู4ปี 26 ต.ค.นี้

นำเสนอเมื่อ : 23 ต.ค. 2561

"สมพงษ์"หนุนปฏิรูปหลักสูตรครูทันสมัย ส่วนประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มรภ. 38 แห่ง ยันผลิตครูคุณภาพต้อง 5 ปี แต่เสียงอ้อยเป็นนโยบายต้องทำ ขณะที่ทปอ.มรภ.เล็งถกหลักสูตรครู4ปี 26 ต.ค.นี้

วันนี้ (22 ต.ค.) ดร.ดิเรก พรสีมา ประธานที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) กล่าวว่า คณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มรภ.ทั้ง 38 แห่งเห็นตรงกันว่า การสร้างบัณฑิตครูให้มีคุณภาพเป็นเลิศ ระยะเวลาที่เหมาะสม คือ 5 ปี เรียน จำนวน 170 หน่วยกิต ใน 53 วิชา แบ่งเป็น วิชาเอก 26 วิชา วิชาครูและพื้นฐาน 27 วิชา ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ คุณลักษณะตามที่กำหนด และการเรียนบางวิชานักศึกษาจะต้องผ่านการเรียนในสถานปฏิบัติงาน หรือโรงเรียน ซึ่งไม่ใช่การฝึกสอนแบบทั่วไป แต่นักศึกษาต้องลงไปสังเกตการสอน ทำวิจัยชั้นเรียน ไปเป็นผู้ช่วยครูในโรงเรียนนั้นๆโดยมีอาจารย์ผู้สอนประกบตลอดเวลา อย่างไรก็ตามคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มรภ.ยังยืนยันว่าควรสอนหลักสูตร 5 ปี แต่มีการพูดคุยกันว่าจะทำอย่างไรถ้าจะต้องกลับไปสอนหลักสูตรครู 4 ปี เพราะเป็นนโยบายมีแนวโน้มต้องปฏิบัติตาม

“ผมทราบว่าในวันที่ 26 ต.ค.นี้ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(ทปอ.มรภ.) ให้นำมติประชุมเพื่อสอบถามเรื่องการกลับไปใช้หลักสูตรครู 4 ปี ถาอธิการบดีมีคำสั่งให้คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ไปร่วมประชุมด้วยก็ต้องไป เพราะเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนไปแล้วจะทำหรือไม่ทำก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง อย่างไรก็ตามถ้าจะให้ใช้หลักสูตรครู 4 ปี แล้วได้บัณฑิตครูคุณภาพเลิศ ก็ต้องเรียนปีละ 3 ภาคเรียน คือเรียนซัมเมอร์ด้วย เพื่อใช้ช่วงเวลาเต็มเต็มและพัฒนาศักยภาพครู เพราะการสั่งสมความรู้ เช่น การสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู ไม่สามารถทำได้เพียงแค่นั่งอยู่ที่ในห้องเรียนในมหาวิทยาลัยเท่านั้น”ดร.ดิเรก กล่าว

ด้าน ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เรื่องระยะเวลาการเรียนครู 4-5 ปี ไม่ใช่เรื่องสำคัญ เราต้องปฏิรูปหลักสูตรการฝึกหัดครูครั้งใหญ่ให้ทันสมัย เน้นกระบวนการสอนเด็กให้รู้จักหาความรู้จากสื่อสมัยใหม่ สมรรถนะด้านต่างๆ และการปลูกฝังค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพครู เน้นการค้นคว้าด้วยตนเอง การสืบค้นความรู้ในโลกออนไลน์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ครูจึงต้องมีทักษะที่เกี่ยวกับสื่อสมัยใหม่ การขังนิสิตนักศึกษาอยู่ในห้องเรียน 5 ปี จึงไม่ใช่คำตอบของโลกในขณะนี้ ดั่งกลวาระยะเวลาของการเรียนหลักสูตรครูจะใช้เวลา 4 ปี หรือ 5 ปี หรืออาจจะ 3 ปีก็ได้ ส่วนการฝึกสอนนั้นควรให้เด็กฝึกสอนตั้งแต่ปี 1 จะได้ว่าตนเองรักอาชีพครูหรือไม่ หากไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองชอบก็จะได้มีเวลาเปลี่ยนสาขาได้ทัน

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561](#)